

Chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

Những ngày này, công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân đầm ấm.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Những ngày giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, xã Đông Kinh (Đông Hưng), không khí chuẩn bị tết cho người có công mắc bệnh tâm thần nhôn nhịp hơn hẳn; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà tết cho các thương bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây. Ông Phạm Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị 238 bệnh nhân, trong đó có 64 thương bệnh binh, con liệt sĩ, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Để người có

công, đối tượng bảo trợ xã hội đón tết vui vẻ, an toàn, chúng tôi quán triệt, chỉ đạo cán bộ, nhân viên Trung tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tết đầy đủ, chu đáo; thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng các đối tượng để ai cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi đón tết. Bệnh binh Hoàng Anh Quyết tâm sự: Tôi điều trị tại Trung tâm đến nay hơn 20 năm, mỗi năm cứ vào dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Bên cạnh đó, trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng từ lãnh đạo đến cán bộ, y sĩ bác sĩ, hộ lý ở Trung tâm đều rất tận tình, chu đáo khiến chúng tôi thực sự xúc động.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tết Nguyên đán Nhâm Dần toàn tỉnh có 79.868 người có công và gia đình người có công được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí trên 24,6 tỷ đồng, 87.395 người có công và gia đình người có công được nhận quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với tổng số tiền trên 43,7

tỷ đồng; quà của huyện, thành phố 87.309 suất với trên 17,7 tỷ đồng. Để các suất quà tết được trao tận tay gia đình chính sách, người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn việc tặng quà tới phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trước tết Nguyên đán, tỉnh tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà, chúc tết một số gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng tại các địa phương trong tỉnh và các trung tâm ở ngoài tỉnh, đồng thời yêu cầu các địa phương chuyển các suất quà đến các gia đình chính sách, người có công sớm nhất. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở yêu cầu các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người có công và các đối tượng bảo trợ khi có tổ chức, doanh nghiệp đến thăm hỏi, tặng quà thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, từ nguồn kinh phí của trung ương, của tỉnh và nguồn xã hội hóa, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài nguồn ngân sách tỉnh cấp 6,5 tỷ đồng trao 13.000 suất quà cho hộ nghèo, tính đến ngày 20/1, từ quỹ "Vì người nghèo" các cấp và nguồn xã hội hóa, MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố và các đoàn thể huy động được trên 2,4 tỷ đồng trao 4.882 suất quà tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn tất cả các gia đình đều được nhận quà tết. Bên cạnh đó, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm cùng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đến thăm, động viên và trao hàng chục nghìn suất quà tết.



Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xã An Thanh (Quỳnh Phụ).

Tại các huyện, thành phố, hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội cũng được triển khai kịp thời, chu đáo. Từ nguồn ngân sách địa phương, các huyện, thành phố đã tổ chức trao tặng hàng chục nghìn suất quà tết cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Tại Quỳnh Phụ, tết năm nay huyện trích kinh phí trên 1,1 tỷ đồng trao 11.557 suất quà cho gia đình chính sách, người có công cùng hàng nghìn suất quà cho người nghèo, người có hoàn

cảnh khó khăn. Bà Phạm Thị Thủy Múi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chia sẻ: Chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện thực hiện thường xuyên, vì đó là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì thế, ngoài hỗ trợ của nhà nước, của gia đình chính sách, người có công cùng hàng nghìn suất quà cho người nghèo, người có hoàn

nh nghiệp quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế để họ có một cái tết cổ truyền thực sự ý nghĩa. Những suất quà tết trao đến tận tay gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống nghĩa tình đang ngày càng được phát huy và lan tỏa sâu rộng, để mọi người, mọi nhà đón tết vui vẻ, đầm ấm.

NGUYỄN CƯỜNG

TIỀN HẢI Triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà



Gia đình có bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà ở xã Đông Phong (Tiền Hải).

T trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm giúp người mắc Covid-19 được tiếp cận y tế từ sớm, từ cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên trong điều trị, giảm nguy cơ bệnh nhân chuyển nặng, tử vong, huyện Tiền Hải đã triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà ở xã Đông Phong.

Ông Trần Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông Phong cho biết: Trước khi thực hiện việc điều trị thí điểm các trường hợp F0 tại nhà, xã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo huyện. Các trường hợp điều trị thí điểm tại nhà trên địa bàn xã là những bệnh nhân trẻ, không có triệu chứng. Nơi ở của bệnh nhân đều bảo đảm các điều kiện về cơ sở cách ly. Trạm y tế xã đã phát một số loại thuốc như hạ sốt, ho, tiêu chảy... và cloramin B cho bệnh nhân để thực hiện việc khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, xã cung cấp tờ rơi hướng dẫn những việc F0 cần làm như: theo dõi sức khỏe, vệ sinh cá nhân... tránh làm lây lan ra cộng đồng khi thực hiện điều trị tại nhà. Bệnh nhân và cán bộ trạm y tế, tổ Covid-19 cộng đồng đã trao đổi số điện thoại để thường xuyên kết nối thông tin. Hàng ngày, cán bộ trạm y tế, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên theo dõi, giám sát, đồng

thời nhắc nhở bệnh nhân thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình điều trị. Khi bệnh nhân có bất cứ triệu chứng, biểu hiện khác thường phải liên hệ ngay với trạm y tế. Qua nắm bắt thông tin, được điều trị tại nhà bệnh nhân rất phấn khởi, quyết tâm cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác điều trị.

Xã Đông Phong là địa phương đầu tiên của huyện Tiền Hải được lựa chọn thí điểm điều trị F0 tại nhà. Để việc điều trị F0 tại nhà được thực hiện hiệu quả, đoàn công tác của Sở Y tế đã trực tiếp xuống xã hỗ trợ chuyên môn. Trong đoàn công tác có cả thành viên đã trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 và người đảm nhiệm chức vụ trạm trưởng trạm y tế lưu động, đã điều trị F0 tại nhà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: Sau khi nghe địa phương báo cáo về các hoạt động đã triển khai, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong điều trị F0 cũng như những việc cần chuẩn bị để vận hành trạm y tế lưu động, thực hiện điều trị F0 tại nhà. Bên cạnh đó, ngành y tế hỗ trợ địa phương một số trang thiết bị y tế cần thiết như: máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), bình oxy. Các thành viên trong đoàn đề nghị khi điều trị F0 tại nhà

phải chuẩn bị chi tiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên từ việc khám, phát thuốc, trực điện thoại, vận chuyển bệnh nhân, thu gom rác thải... Việc chuẩn bị chi tiết, cụ thể sẽ giúp vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động, tránh lúng túng trong quá trình thực hiện điều trị F0 tại nhà. Bên cạnh đó, Sở đang phối hợp với FPT xây dựng phần mềm quản lý điều trị F0 tại nhà. Nếu đi vào hoạt động, phần mềm sẽ giúp sàng lọc F0 ngay từ sớm, từ đó y tế cơ sở có thể xác định được trường hợp nào có thể điều trị tại nhà, trường hợp nào cần chuyển tuyến.

Để chuẩn bị cho việc điều trị F0 tại nhà, trước đó huyện Tiền Hải đã xây dựng phương án hoạt động của các trạm y tế lưu động; tổ chức tập huấn hoạt động điều trị Covid-19 cho lực lượng y tế thôn, xã... Dù lần đầu tiên triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà song với quyết tâm cao nhất, tin tưởng rằng các cấp, ngành, địa phương của huyện Tiền Hải sẽ thực hiện hiệu quả công tác điều trị. Cùng với những hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, việc điều trị thí điểm F0 tại nhà sẽ giúp xã Đông Phong có thêm những kinh nghiệm thực tế, từ đó chia sẻ với các địa phương trong huyện, trong tỉnh khi dịch diễn biến phức tạp cần triển khai điều trị F0 tại nhà trên diện rộng.

NHƯ HOÀNG

VŨ THƯ Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ



Cán bộ Ban CHQS huyện Vũ Thư hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập ngũ nhằm bảo đảm quyền lợi cho thanh niên.

Tháng 11/2021, thời gian cao điểm thực hiện công tác tuyển quân, xã Nguyễn Xá bùng phát dịch Covid-19 và buộc phải phong tỏa hơn 20 ngày toàn bộ địa bàn. Vừa chống dịch vừa tuyển quân, khó khăn chồng chất nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS xã, đến nay Nguyễn Xá đã hoàn thành chỉ tiêu 12 thanh niên. Đồng chí Phạm Văn Lưỡng, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cho biết: Đến nay, thanh niên đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, xã và các thôn không chủ quan, quản lý chặt, nắm chắc di biến

động quân số; làm tốt công tác tư tưởng đối với thanh niên và gia đình, vượt khó hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Năm 2022, huyện Vũ Thư được giao 335 chỉ tiêu NVQS và 29 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Tổng số điều khám của huyện là 1.400 thanh niên, trong đó 77,1% thanh niên đã lên khám. Đến nay, toàn huyện có 369 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó 345 thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng thực hiện NVQS; 29/29 thanh niên đủ sức khỏe, tư tưởng tốt sẵn sàng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. 396/398 thanh niên đủ sức khỏe đã được tiêm 2 mũi vắc-

xin phòng Covid-19. Các địa phương đã hoàn thành thăm nhập, chuẩn bị chốt quân số, xuống lệnh gọi nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Vũ Thư cho biết: Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều thanh niên đi làm xa ở các vùng dịch không thể trở về địa phương để tham gia sơ tuyển, khám tuyển. Ngay đầu tiên tổ chức khám tuyển tại huyện, tỷ lệ thanh niên đến khám rất thấp. Ngay hôm sau, huyện quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các địa phương nâng cao tỷ lệ thanh niên đến khám tuyển. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đến nay tỷ lệ thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng thực hiện NVQS đạt 103% so với chỉ tiêu trên giao. Huyện và các địa phương tiếp tục tổ chức khám bù, khám xét đối với những thanh niên chưa thực hiện khám tuyển nhằm nâng cao số lượng chỉ tiêu dự phòng, để phòng một số trường hợp bị nhiễm Covid-19 cần thay thế. Từ nay đến ngày giao quân, làm tốt công tác tư tưởng để thanh niên phấn khởi, sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

QUỲNH LƯU

Thanh niên Phạm Văn Hải, thôn Phù Sa, xã Tụ Tân (Vũ Thư) tự hào được thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

